

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๙๙/ว๕๐๐๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
๓๙๓/๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนซีเหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๒๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ
วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง
และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๙ กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" และคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา" สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม แสดงความจำนง
พร้อมส่งแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับการเสนอ และเอกสารประกอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมะลิวัน มาเหง่า)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐๔๔ - ๐๕๖๗๖๖-๗
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๗๖๘

“เรียนดี มีความสุข”